



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๔๐๐

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง)/

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ตามที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้นำเสนอข้อมูลกำหนดการเปิดภาคการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแนวทางการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในปี ๒๕๖๑ เนื่องจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้มีมติให้ใช้ระบบ Thai University Central Admission System (TCAS) ซึ่งเป็นระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเริ่มนำมาใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยระบบ TCAS มีขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย มี ๕ ขั้นตอน คือ ๑) การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน ๒) การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ ๓) การรับตรงร่วมกัน ๔) การรับแบบ Admissions โดยใช้เกณฑ์แต่ละสาขาเหมือนกัน (ตามเกณฑ์ค่าน้ำหนักที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ๓ ปีมาแล้ว) ๕) การรับตรงอิสระ นั้น ประกอบกับที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ปรับเปลี่ยนกำหนดการเปิดภาคการศึกษาในเดือนมิถุนายน จะเป็นผลทำให้ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยจะสามารถรับนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในระบบของ Thai University Central Admission System (TCAS) ได้เพียง ๒ รอบ หรือ ๓ รอบ

ดังนั้น เพื่อให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการสามารถวางแผนทางการรับนักศึกษาของปีการศึกษา ๒๕๖๑ ต่อไป สำนักบริหารจึงเสนอพิจารณากำหนดการเปิดภาคการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยเสนอแนวทางการเปิดภาคการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ไว้ ๒ แนวทาง เสนอคณะกรรมการวิชาการพิจารณา ดังนี้

แนวทางที่ ๑ กำหนดการเปิดภาคการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๑

มิถุนายน ๒๕๖๑ *หรือ*

แนวทางที่ ๒ กำหนดการเปิดภาคการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๕

มิถุนายน ๒๕๖๑

คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ พิจารณาแล้วมีมติให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. จำนวนนักศึกษาที่สละสิทธิ์สามารถจำแนกออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑) นักศึกษาที่ดำเนินการยื่นเรื่องขอสละสิทธิ์ตามระบบ และ ๒) นักศึกษาที่ออกโดยไม่มีการดำเนินการตามระบบใด ๆ ดังนั้น สำนักบริหารฯ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากจำนวนนักศึกษาที่เข้าพักในหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยโดยประสานกับกองกิจการนักศึกษา

จากจำนวนในข้อ ๑ ควรมีการปรับทัศนคติสำหรับนักศึกษาดังกล่าว ซึ่ง กองแนะแนวฯ รับผิดชอบและได้จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาและแนะแนวแก่นักศึกษาเพื่อให้ คำปรึกษาแก่นักศึกษา ดังนั้น ควรปรับทัศนคติให้นักศึกษากลุ่มที่ต้องการสละสิทธิ์ควรให้ นักศึกษากลุ่มดังกล่าวเข้ารับคำปรึกษาจากศูนย์นี้ก่อน

๒. ข้อสังเกตจากจำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ว่า จำนวนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้น ควรมีแนวทาง หรือวิธีการอย่างไรให้สามารถเพิ่มจำนวนนักศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ ทั้งนี้ ต้องอยู่ ภายใต้อกรอบและแนวทางของมหาวิทยาลัย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบกำหนดการเปิดภาคการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในแนวทาง ที่ ๒ คือ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ และให้สำนักบริหารฯ ดำเนินการต่อไป

๒. ในส่วนของระบบการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เห็นชอบให้กำหนดขั้นตอนการคัดเลือก ๓ ขั้นตอน คือ ๑) การรับด้วย Portfolio ๒) การรับ แบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ และ ๓) การรับตรงร่วมกัน ทั้งนี้ ให้สำนัก บริหารฯ ดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ